

ข่าวเลขที่ 109

2 เมษายน 2567

## พาณิชย์ร่วมกับจังหวัดชลบุรี บูรณาการลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้า และสถานีบริการน้ำมัน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายภูมิธรรม เวชยชัย) ที่มอบหมายให้กรมการค้าภายใน ตรวจสอบรักษาความเป็นธรรมทางการค้า และป้องกันการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคในช่วงเทศกาล อธิบดีกรมการค้าภายใน จึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้สั่งการพาณิชย์จังหวัด ออกตรวจสอบสินค้าในแหล่งจำหน่ายที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือจุดจอดรถที่สำคัญในแต่ละพื้นที่ และในวันนี้กรมการค้าภายในได้บูรณาการร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค และจังหวัดชลบุรี โดยท่านอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมทั้งหน่วยงานราชการจังหวัดชลบุรี ได้แก่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานชั่งตวงวัด สำนักงานธุรกิจพลังงาน ลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น และสถานีบริการน้ำมัน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ ตลาดหนองมน และตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยว และเป็นแหล่งซื้อของฝากที่เป็นขึ้นชื่อของจังหวัดชลบุรี จากการลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบการ และสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง พบว่า สินค้าอุปโภคบริโภคส่วนใหญ่มีราคาจำหน่ายอยู่ในเกณฑ์ปกติ ผู้ประกอบการร้านค้า และสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงมีการป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าถูกต้อง

รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า ภารกิจการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้า และผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ป้องกันไม่ให้ผู้ค้าฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ในช่วงเทศกาล และต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ประชาชนผู้บริโภค มีความเชื่อมั่น และได้รับความเป็นธรรมในการจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทั้งนี้ หากผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าหรือเข้ารับบริการ สามารถร้องเรียน สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 สำนักงานพาณิชย์จังหวัด หรือสำนักงานชั่งตวงวัดสาขาทั่วประเทศ จะมีการตรวจสอบให้ความเป็นธรรม และหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด กรณีไม่มีการแสดงราคาสินค้าและบริการ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และหากจำหน่ายสินค้าและบริการในราคาสูงเกินสมควร กักตุนสินค้าและปฏิเสธการจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 กรณีที่มีการใช้มาตรวัดน้ำมันที่ไม่ถูกต้อง ต้องระวางโทษจำคุก

ไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้มาตรวัดฯ  
จ่ายน้ำมันไม่ถูกต้อง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 280,000 บาท

---